

### HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình phải căn cứ vào quy định hiện hành của pháp luật. Về 6 chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong Khu kinh tế đơn vị tư vấn đã báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thông qua 3 chính sách, đó là: ưu đãi về đất đai; hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật đến chân hàng rào gồm: đường giao thông, hệ thống thoát nước, điện, thông tin liên lạc đến chân hàng rào các khu công nghiệp, khu du lịch và các khu chức năng khác. Chính sách hỗ trợ về thủ tục hành chính, tính cam kết sẽ thực hiện "5 tại chỗ", đó là: tiếp nhận tại chỗ, thẩm định tại chỗ, cấp phép tại chỗ, đóng dấu tại chỗ, trả kết quả tại chỗ. Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh sẽ chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ này. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu 3 chính sách cần tiếp tục, điều chỉnh. Về hỗ trợ san lấp mặt bằng thống nhất từ cốt không trừ xuống theo định mức nơi nào trúng thì mức hỗ trợ cao, nơi nào cao mức hỗ trợ thấp. Về hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý nước thải trung bình giai 1, hiện đại, nước hỗ trợ xây dựng khu xử lý nước thải trung bình cho các khu công nghiệp trong Khu kinh tế nhưng nhà đầu tư hạ tầng phải có nghĩa vụ hoàn trả tiến đầu tư

cho Nhà nước trong 10 năm. Hỗ trợ đào tạo lao động thống nhất nguyên tắc mỗi lao động làm việc trong Khu kinh tế chỉ được hỗ trợ 1 lần và lao động phải có nghĩa vụ gắn bó với 1 doanh nghiệp tối thiểu 5 năm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các đại biểu, khẩn trương hoàn thiện đề án, báo cáo HĐND tỉnh thông qua để trình Chính phủ phê duyệt trong thời gian sớm nhất, làm căn cứ thu hút đầu tư vào Khu kinh tế. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư dọc hai bên tuyến đường nối thị trấn Hưng Nhân với thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (phần khu số 1, 3, 4, 5) làm nguồn thanh toán cho nhà đầu tư xây dựng tuyến đường nối thị trấn Hưng Nhân với thị trấn Hưng Hà. Việc đầu tư phát triển khu nhà ở phải đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật để không chi phí nguồn thanh toán cho nhà đầu tư mà còn hình thành nên các dự án mới đồng bộ, hiện đại, phục vụ tốt nhu cầu của người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Về phương án thiết kế Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh

Thái Bình, tại hội nghị, đơn vị tư vấn đã báo cáo 3 phương án thiết kế. Sau khi các đại biểu đóng góp ý kiến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất lựa chọn phương án thiết kế số 1. Theo đó, Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được xây dựng trên khu đất 9.600m<sup>2</sup> tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh việc xây dựng Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng là nghĩa cử cao đẹp, việc làm cần thiết, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là một trong những hạng mục văn hóa tâm linh của tỉnh, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến viếng thăm. Đồng chí thống nhất thiết kế hình một số chi tiết trong phương án thiết kế số 1, đó là: điều chỉnh hồ nước hình vuông sang hình bán nguyệt, tượng Mẹ Việt Nam anh hùng đặt trên sân. Từ ngoài vào sẽ là cổng chính, vào trong là 2 tòa tả vu, hữu vu, tiếp đến là đầu tư xây dựng tuyến đường nối thị trấn Hưng Nhân với thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (phần khu số 1, 3, 4, 5) làm nguồn thanh toán cho nhà đầu tư xây dựng tuyến đường nối thị trấn Hưng Nhân với thị trấn Hưng Hà. Việc đầu tư phát triển khu nhà ở phải đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật để không chi phí nguồn thanh toán cho nhà đầu tư mà còn hình thành nên các dự án mới đồng bộ, hiện đại, phục vụ tốt nhu cầu của người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Về phương án thiết kế Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh

chính cấp huyện và cấp xã, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; nội dung, trình tự thời gian thực hiện phải đúng theo quy định; bổ sung nội dung trong trường hợp khi lấy ý kiến có dưới 50% số cử tri ở nơi đơn vị hành chính phải thực hiện sắp xếp đồng ý thì phải dừng lại để báo cáo cấp trên. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh (21/3/1890 - 21/3/2020) gắn với kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức ngày Hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình. Trong đó bao gồm 5 hoạt động chính: tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền, giáo dục về lịch sử 130 năm hình thành và phát triển tỉnh Thái Bình; phát động và tổ chức cuộc thi "Người Thái Bình, đất Thái Bình" bao gồm các tác phẩm báo chí và văn học nghệ thuật; dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân; tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh gắn với diễu binh, diễu hành khinh mại ngày Hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh và mời các tỉnh khu vực đồng bằng

sông Hồng tham dự. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức trang trọng, phong phú và nội dung và hình thức, mang đậm bản sắc văn hóa Thái Bình, tạo được ấn tượng tốt đẹp với nhân dân và du khách. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban; thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; thành lập các tiểu ban và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện cụ thể. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương tập hợp các tài liệu liên quan đến lịch sử, truyền thống mảnh đất và con người Thái Bình phục vụ tốt công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm ở trong và ngoài tỉnh. Tại kỳ họp ngày 14/8/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ và quyết nghị: Đồng ý bổ nhiệm đồng chí Trần Trung Dũng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận, thống nhất một số chủ trương về công tác cán bộ.

### Tập huấn cập nhật thông tin phần mềm quản lý trẻ em

Ngày 14/8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn cập nhật thông tin phần mềm quản lý trẻ em cho cán bộ phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Phần mềm quản lý trẻ em là phần mềm phục vụ quá trình nhập liệu, quản lý và khai thác thông tin trẻ em từ trung ương đến địa phương gồm: thông tin hồ sơ trẻ em; thông tin trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; thông tin trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và thông tin trợ giúp trẻ em. Trong 1 ngày, trên 500 học viên là cán bộ phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các xã, phường, thị trấn và cộng tác viên các thôn, tổ dân phố được giảng viên của Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) hướng dẫn cách thu thập số liệu trẻ em và sử dụng số theo dõi trẻ em tại gia đình; cập nhật thông tin trẻ em vào phần mềm quản lý; hướng dẫn thao tác trực tiếp trên máy tính, cách cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý trẻ em tại cơ sở... Những kiến thức tại lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các địa phương triển khai tốt phần mềm quản lý trẻ em, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên phạm vi toàn tỉnh.

NGUYỄN CƯỜNG

### HỘI KHHGD HUYỆN ĐÔNG HUNG Đại hội lần thứ VI

Chiều ngày 14/8, Hội Kế hoạch hóa gia đình (KHHGD) huyện Đông Hưng tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, Hội KHHGD huyện Đông Hưng đã chủ động triển khai hiệu quả 7 ưu tiên trong kế hoạch chiến lược hoạt động giai đoạn 2015 - 2019. Các cấp hội đã thực hiện khá tốt công tác vận động chính sách; tập trung cao độ vào các nhiệm vụ chuyên môn chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tinh dục vị thành niên, phòng, chống bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS; tuyên truyền các biện pháp tránh thai, góp phần giảm tỷ lệ nạo phá thai, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản; đồng thời, triển khai tốt chương trình Làm mẹ an toàn... Kết quả, trong 5 năm, tỷ lệ cặp vợ chồng chấp nhận biện pháp tránh thai hiện đại đạt 73,5%, trên địa bàn huyện duy trì mức sinh thay thế, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên thấp... Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 7 đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội Hội KHHGD tỉnh.

HÀ ANH

### ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 6 Xử phạt vi phạm hành chính 109 vụ

Từ đầu năm đến nay, Đội Quản lý thị trường số 6 (thành phố Thái Bình) đã tiến hành kiểm tra 334 vụ việc về hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng nghề y dược, vật liệu xây dựng, vàng bạc, xà phòng, quần áo, giày dép, chăn ga gối đệm. Đã xử lý vi phạm 109 vụ với số tiền gần 200 triệu đồng; trong đó, tập trung vào một số hành vi vi phạm chính về nhân hàng hóa, về giá...; buộc tiêu hủy 30 lô hàng mỹ phẩm ngành tóc đã hết hạn sử dụng, trị giá hơn 2 triệu đồng. Theo quy luật, những tháng cuối năm - nhất là dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán là thời điểm lượng cung, cầu hàng hóa tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn thị trường. Để bảo đảm an toàn tiêu dùng cho người dân, thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 6 tiếp tục đẩy mạnh nắm tình hình, theo dõi các luồng tuyến nhằm đấu tranh và tuyên truyền có hiệu quả trong ngăn chặn vận chuyển, buôn bán hàng hóa nhập lậu, hàng giả. Tăng cường kiểm tra các hộ kinh doanh có định về niêm yết giá, bán theo giá niêm yết. Phối hợp kiểm tra, ngăn chặn hàng hóa nhập lậu, hàng nhái, không để hình thành các điểm nóng về tập kết hàng hóa, buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn.

MINH NGUYỆT

### Xử phạt chung thân đối tượng đánh chết người

Sáng ngày 13/8, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Vũ Trung Anh, sinh năm 1984, trú tại tổ 21, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố về tội giết người theo Khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự. Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 18/1/2019, tại ngã tư đường Lê Quý Đôn - Ngô Quyền thuộc tổ 37, phường Trần Lãm, do mâu thuẫn bất ngờ phát sinh quá trình trông giữ xe, Vũ Trung Anh và anh Nguyễn Văn Đò, sinh năm 1962, trú tại tổ 17, phường Kỳ Bá xảy ra mâu thuẫn. Do không kiếm được tiền, Vũ Trung Anh đã đánh anh Đò, sau đó anh Đò bỏ chạy, tuy nhiên bị cáo vẫn cố tình đuổi đánh dẫn đến anh Đò tử vong. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường tính mạng của người khác, áp dụng Khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Vũ Trung Anh tù chung thân về tội giết người.

VŨ TIẾN

### KHÔNG THẢ LẠI NGAO GIỐNG...

(Tiếp theo trang 1) (trên 1.000 con/kg), bãi nuôi cao, chất đáy có tỷ lệ cát trên 80%. Cơ quan chuyên môn nhận định nguyên nhân gây chết ngao là do sức độ mặn kết hợp với thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao, cụ thể: ngày 1 - 2/8 độ mặn nước triều dâng dao động từ 25 - 30‰; đến ngày 3 - 4/8 tại Thái Bình có mưa lớn vào chu kỳ nước xuống (nghe nước), độ mặn thời điểm sau mưa giảm thấp, còn khoảng 2 - 3‰, ngao yếu; trong hai ngày 6 - 7/8 nắng nóng dẫn đến ngao chết hàng loạt. Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người nuôi khẩn trương thu gom vỏ ngao chết, chôn lấp đúng nơi quy định, đồng thời vệ sinh mặt bãi, vớt lưới để hạn chế ô nhiễm môi trường vùng nuôi. Khuyến cáo người nuôi không thả lại ngao giống trong thời gian ngao chết và mùa mưa bão (tháng 8 - 9 dương lịch). Khi điều kiện môi trường thuận lợi (khuyến cáo tháng 10 dương lịch) tiến hành cải tạo, vệ sinh bãi nuôi bắt đầu thả lại giống mới theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

### HỌP TIỂU BAN TỔNG KẾT...

(Tiếp theo trang 1)

một số nội dung trong quá trình tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo cần xin ý kiến chỉ đạo của Tiểu ban, tập trung vào các vấn đề lớn như: các chỉ tiêu đánh giá giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025; kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra và đề xuất chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; việc đề xuất các nhiệm vụ trọng

tâm và các giải pháp đột phá trong giai đoạn tới. Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo, kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban đề nghị tổ giúp việc Tiểu ban tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu, tổng hợp lại để tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo. Đồng chí cơ bản thống nhất với

bộ cục nội dung dự thảo báo cáo đồng thời đề nghị nghiên cứu, bổ sung nội dung đánh giá kết quả thực hiện 5 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, 3 đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra; bên cạnh đó, cần nghiên cứu, đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới; các số, ngành cần rà soát lại kết quả thực hiện trong lĩnh vực của ngành mình. Đồng chí

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban đề nghị trong buổi họp tới, các đại biểu cần tham gia ý kiến tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí yêu cầu cần căn cứ dự báo cụ thể về những thuận lợi, khó khăn, thách thức, từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ cho phù hợp. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, đồng chí nhấn mạnh 6 nội dung: Phải tạo ra sự chuyển biến và thay đổi căn bản trong sản xuất

nông nghiệp; xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình trở thành đầu tàu trong phát triển kinh tế của tỉnh; đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông kết nối thúc đẩy sản xuất phát triển; tập trung phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho thời đại công nghệ 4.0, phục vụ cho phát triển Khu kinh tế Thái Bình và phát triển nông nghiệp chất lượng cao; xây dựng chính quyền điện tử và quyết tâm đổi mới hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng đô thị thông minh.

## Thông tin trái chiều về việc không bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục chưa đủ điều kiện

Mặc dù rất tích cực triển khai thực hiện việc sáp nhập trường học theo chủ trương của tỉnh nhưng huyện Thái Thụy đang phải đối diện với những thông tin trái chiều liên quan đến việc không bổ nhiệm một số cán bộ quản lý giáo dục tại các trường thực hiện sáp nhập năm 2019 do chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Điều này đã và đang gây sự hiểu nhầm, ảnh hưởng lớn tới uy tín của Ban Thường vụ Huyện ủy Thái Thụy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch sáp nhập các trường học trên địa bàn.

Theo ông Lê Ngọc Hùng, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy: Khi thực hiện sáp nhập trường học trên địa bàn huyện năm 2019, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tiến hành xây dựng phương án bố trí, sắp xếp cán bộ quản lý giáo dục tại các trường thực hiện việc sáp nhập. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành thẩm định hồ sơ và phát hiện 13 trường hợp là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường thực hiện sáp nhập năm 2019 chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm theo quy định. Trong đó có 10 trường hợp thiếu bằng trung cấp lý luận chính trị, 2 trường hợp chưa có bằng đại học, 1 trường hợp chưa có chứng chỉ ngoại ngữ. Sau khi xin ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh đồng thời căn cứ Công văn số 1752-CV/TU ngày 27/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Ban Bí thư; Quyết định số 721-QĐ/HU ngày 20/8/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc ban hành tiêu chuẩn chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non..., ngày 8/7/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ra Thông báo số 420-TB/HU về việc không bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường khi thực hiện sáp nhập năm 2019, trong đó nêu rõ không bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường khi thực hiện sáp nhập năm 2019 đối với 13 đồng chí chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Thấy giáo Trần Văn Toàn, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thái Đô là 1 trong 13



Trường THCS Thụy Dân sáp nhập với Trường Tiểu học Thụy Dân thành Trường Tiểu học và THCS Thụy Dân.

**Kết quả sáp nhập trường học của huyện Thái Thụy:**

- Từ năm 2018 đến tháng 6/2019, sáp nhập 72 trường tiểu học, THCS trên cùng địa bàn xã thành 36 trường tiểu học và THCS; sáp nhập 2 trường mầm non trên địa bàn thị trấn Diêm Điền thành 1 trường mầm non thị trấn Diêm Điền.
- 6 tháng cuối năm 2019, tiếp tục thực hiện sáp nhập 12 trường tiểu học, THCS thuộc 6 xã: Hồng Quỳnh, Thụy Hải, Thái Giang, Thái Phúc, Thái Dương, Thái Đô.

hiệu trưởng, phó hiệu trưởng không được bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo Thông báo số 420 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Lý do là thấy giáo Trần Văn Toàn chưa có bằng trung cấp lý luận chính trị. Thấy giáo Trần Văn Toàn cho biết: Là đảng viên nên tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và chấp hành Thông báo số 420 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc không bổ nhiệm chức danh lãnh đạo quản lý đối với cá nhân tôi do chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Tháng 8/2018, tôi đã bố trí, sắp xếp công việc

TRẦN TUẤN